



TIN MỤC VỤ

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4

Phone / Fax: 403 262 1078

Linh Mục Chánh Xứ

J.B. Nguyễn Đức Vương 403 479 4638

Linh Mục Phó Xứ

Giuse Phạm Công Liêm 403 465 3101

BÍ TÍCH

Giải Tội

20 phút trước các Thánh Lễ

Rửa Tội Trẻ Em

3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối

Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ

Xức Dầu Bệnh Nhân

Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào

Trao Minh Thánh cho Bệnh Nhân

Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ

Thứ Hai - Thứ Sáu

11:00 AM; 6:00 PM

Thứ Bảy

9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ

6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi

Chúa Nhật

9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM

Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:

5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Chủ Tịch

Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh . . . 587 889 7907

Phó Nội Vụ

Giuse Trần Thanh Hải. 403 608 0733

Phó Ngoại Vụ

Michael Nguyễn 403 615 9568

Thư Ký

Maria Vũ Thị Hồng 403 889 9872

Thư Ký Giáo Xứ

Maria Đặng Thị Mỹ Loan . . . 403 262 1078

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN - Ngày 14 Tháng 2, Năm 2021



Lễ Giao Thừa - Xuân Tân Sửu 2021

Bài đọc 1 St 2,4b-9.15

Bài trích sách Sáng thế.

Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trồng thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.

Đáp ca Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (Đ. c.1bc)

Đ. *Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !*

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !
Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thể hưởng dùng.

Đ. *Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !*

Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
chế rượu ngon cho phần khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

**Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !**

Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chôn rùng sâu, muôn thú tung hoành.
Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng sẵn mồi, gào xin Chúa cho ăn.

**Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !**

Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ.
Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mãi mê tới lúc chiều tà.

**Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !**

Công trình Ngài, lạy Chúa,
quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

**Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !**

Bài đọc 2 Cv 20,32-35

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-xô rằng : “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

“Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”

Tung hô Tin Mừng Ga 15,4a.5b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 25,14-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yên, người kia hai yên, người khác nữa một yên, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yên lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yên khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yên gây lời được hai yên khác. Còn người đã lãnh một yên thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yên tiến lại gần, đưa năm yên khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yên, tôi đã gây lời được năm yên khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Người đã lãnh hai yên cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yên, tôi đã gây lời được hai yên khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Rồi người đã lãnh một yên cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yên bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy yên bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yên. Vì phạm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.’”

LỊCH PHỤNG VỤ

14 03/1 X CHÚA NHẬT 6 MÙA TN.
MÔNG BA TẾT THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Ga 5,16-20

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải làm gì để được sự sống đời đời?

T. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tuân giữ các điều răn và bước theo Người để được sự sống đời đời. (GLHT, 469)

CHIA SẺ

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo Người. Người ân cần dạy chúng ta tuân giữ những Lời của Người để được sự sống đời đời. Trước lời mời gọi ấy, rất nhiều Kitô hữu đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Có những Kitô hữu

đã sống Tin Mừng một cách triệt để, hy sinh tất cả để phụng sự Chúa và Hội Thánh. Bởi vậy, chúng ta hãy biết lắng nghe Lời Chúa, quý trọng Lời Chúa, chuyên cần tuân giữ Lời Người để được sự sống đời đời và làm cho mọi người nhận biết, mến yêu Chúa và đi theo Người.

15 Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13

16 Thứ Ba. St 6,5-8.7,1-5.10; Mc 8,14-21

MÙA CHAY

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của Bí tích Rửa Tội và Hòa Giải, cử hành mẫu nhiệm Vượt Qua (AC 27).

Lưu ý:

1. Từ đầu Mùa Chay cho đến Canh thức Phục Sinh, trong Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ không đọc (hát) Alleluia (IM 28).

2. Các Chúa nhật Mùa Chay không được cử hành thánh lễ ngoại lịch, thánh lễ an táng hoặc cầu hồn (IM 372 và 380).

3. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (x. CE 41; 252; 300).

4. Các ngày thường trong Mùa Chay được cử hành:

a. thánh lễ có nghi thức riêng và thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép (IM 374);

b. thánh lễ an táng (IM 380);

c. thánh lễ khi được tin người chết (hồi tử) hoặc trong lần an táng cuối cùng, hoặc trong ngày giỗ đầu trừ thứ Tư lễ Tro hay Tuần Thánh (IM 381).

5. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM), và kinh Vinh Danh.

6. Khi cử hành lễ Hôn Phối trong cũng như ngoài Thánh lễ, “thì sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời nguyện chúc hôn và tùy nghi có thể sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ hôn phối” (OCM 34). Nhưng Cha Sở “nên nói cho những người kết hôn biết tính chất riêng biệt của Mùa này. Phải tuyệt đối tránh không nên cử hành hôn nhân vào thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh” (OCM 32).

- Trong MC, lễ nhớ buộc có thể cử hành như lễ nhớ không buộc.

17 THỨ TƯ LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6:2; Mt 6,1-6.16-18. Thánh vịnh tuần 4.
Hôm nay chỉ có thể cử hành thánh lễ an táng mà thôi (IM 380).

Lưu ý:

1. Về việc giữ chay và kiêng thịt:

a. Giáo luật điều 1251 quy định: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.

b. Tuổi giữ chay, theo giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên”.

c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo luật điều 1252).

2. Về việc xưng tội và rước lễ:

a. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.” (Giáo luật điều 989).

b. Về việc rước lễ: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm” (Giáo luật điều 920).

18 Thứ Năm. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25

19 Thứ Sáu. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15

20 Thứ Bảy. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32

21 CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY.

St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15

THÔNG BÁO

**TÂM TÌNH TẠ ƠN CỦA NGƯỜI MỤC TỬ
CÙNG TẠ ƠN CHÚA NĂM CANH TÝ (2020)
VÀ XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO NĂM MỚI TÂN
SỬU 2021.**

Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, ngày 11/02/2021

Kính thưa quý Cha Bề Trên, quý Cha, quý thành viên Hội Đồng mục Vụ, quý Hội Đoàn, Ca Đoàn, Ban Ngành, quý vị Ân Nhân và toàn thể quý Vị.

Ngày cuối năm Canh Tý (2020) và đầu năm Tân Sửu (2021) là những ngày mà người Công Giáo Việt Nam có được những giờ phút linh thiêng đến nhà thờ để cùng tôn vinh Chúa là Chúa cả trời đất và bên nhau tạ ơn Chúa với ngày lễ Tất Niên một năm cũ đã qua, Cầu Bình An Năm Mới, Ngày cầu nguyện cho Tổ Tiên cùng Ân Nhân và ngày lễ Cầu cho mưa thuận gió hòa và công việc làm ăn.

Cùng với toàn thể Giáo xứ chúng con nhận thấy Lời Chúa trong sách tiên tri Isaia 63,7-9 rất quý báu cho chúng ta “Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, dâng lời ca tụng Đức Chúa, vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en, vì những gì Người đã thực hiện, bởi lòng Người đầy thương xót và làm nghĩa giàu ân”.

Nhìn lại một năm qua, Năm Canh Tý 2020 đang chuẩn bị khép lại. Cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho cá nhân, gia đình và giáo xứ chúng ta.

- Với Thế Giới: Mặc dầu cả thế giới đã và đang phải trải qua những ngày tháng mà con Đại Dịch xảy đến mọi nơi và ngay tại thành phố Calgary thân yêu của chúng ta, hàng ngày hàng trăm ngàn người bị lây nhiễm, nhưng Chúa thương mọi cá nhân trong các gia đình, nơi làm việc, tại giáo xứ không bị sao hoặc có bị cũng được chữa lành bởi cách ly rồi trở lại bình thường.

- Với các Gia Đình: Mọi gia đình chúng ta lâm vào cảnh bót việc làm và kể cả thất nghiệp, nhưng chúng ta cũng được sự trợ cấp cách này hay cách khác bởi chính phủ hay công ty hoặc sở làm.

- Với giới trẻ: Học sinh không được đến trường thường xuyên như trước; việc học của các bạn tiếp tục trên trực tuyến. Các bạn trẻ tuy đối đầu với khó khăn nhưng không thiếu những bạn đã hoàn thành khóa hay năm học của mình.

- Với các bạn trẻ trong Giáo xứ; đối với Giáo xứ, việc học Giáo lý trực tuyến đã được bắt đầu vào tháng 9/2020 với một chương trình rất sinh động nhiều em ham thích vì không những các Thầy Cô mà còn có các Bạn Trẻ Phụ Giáo phục vụ từ việc học hành rõ ràng, ngắn gọn và thành lập hệ thống trực tuyến Discord và Zoom rất dễ dàng cho các em cũng như phụ huynh tham dự; Và chương trình, lên cấp lớp cũng như lãnh nhận các bi tích đều có vào cuối năm.

- Với các gia đình Công Giáo: Các gia đình dẫu nhiều nghịch cảnh xảy đến, nhưng đời sống đức tin luôn vững vàng; chia nhau tham dự thánh lễ. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa được nhìn thấy các gia đình sắp xếp nhau đến thánh đường từ những ngày trong tuần với các thánh lễ sáng, chiều đến các ngày Chúa nhật, những người khỏe mạnh ghi danh tham dự thánh lễ, có thời gian được 50% khoảng 400 người mỗi lễ. Hiện nay dẫu chỉ được 15% tham dự thì quý cha đã tăng thêm lễ cho mọi người đều được tham dự, vào những ngày Tết này các Thánh Lễ đã đầy danh sách để mọi người được tham dự.

- Với những người lớn tuổi: Nhìn vào giới cao niên, những Cụ Cố, Cụ Ông, Cụ Bà hay Ông Bà Cụ yếu đau, bệnh tật, tại gia đình, tại dưỡng đường hay tại bệnh viện... Mặc dầu quý vị không đến tham dự thánh lễ, quý vị đã có thánh lễ trực tuyến do giáo xứ truyền tải lúc 9 giờ sáng mỗi Chúa nhật để con cháu giúp cho quý vị được tham dự cùng với cộng đoàn. Khi quý vị cần nhu cầu các Bí Tích quý cha sẵn sàng đến với quý vị. Vào đầu Năm Tân Sửu vì cả năm quý cụ không đến được thánh đường, chúng con cùng với Hội Đồng Mục Vụ kính biểu đến mỗi vị từ 80 tuổi trở lên mừng Thượng Thọ “Thiệp Chúc Xuân và Quà Biểu Tết Tân Sửu” nhằm Tri ân 35 năm Giáo xứ được thành lập mà quý Cụ đã hy sinh giúp góp Giáo xứ. Trong con Đại Dịch không đến được Thánh Đường; Năm mới 2021, khuynh khích quý Cụ gia tăng lòng tin cậy mến. Và để an ủi tuổi già, nhớ đến những người cao tuổi, hy vọng một ngày gần đây chúng ta cùng đến Thánh Đường thờ phượng Chúa và chia sẻ niềm vui cùng nhau. Chúng con đã có danh sách từ các Hội Đoàn và từ

Giáo xứ. Trong thời gian vừa qua chúng con đã nhờ quý thân nhân, người quen hay chính chúng con đã đem Quà Biểu đến từng gia đình với 75 phần quà cho người có đạo và người không có đạo miễn là có liên hệ với các Gia đình trong Giáo xứ. Và rất vui khi gặp được quý vị và thấy ai cũng mạnh khỏe và đón tiếp rất chân tình.

- Với Giáo xứ: Noi thánh đường, ngôi nhà thờ mới và khang trang luôn được tiếp đón mọi người và sự giúp đỡ của muôn người. Trước nhất là từ các gia đình, mặc dầu hoàn cảnh eo hẹp nhưng Giáo xứ vẫn luôn được sự trợ giúp rất tận tình từ mọi mặt ngay về vấn đề tài chánh để bảo quản được ngôi Thánh đường. Bên cạnh đó những công lao của từng người từ thư ký, người chăm sóc nhà Chúa, những thành viên Hội đồng mục vụ, những thành viên của ban Phục vụ sau các thánh lễ, lau dọn, từng ban Phụng vụ, Ca đoàn, Lễ nghi, Đọc sách đều được phân công nhíp nhàng giúp cho các thánh lễ luôn hài hòa và rất trật tự.

- Việc Bảo vệ an toàn nơi Nhà Thờ: Việc bảo vệ an toàn cho người đến tham dự thánh lễ là một điều kiện quan trọng, chính vì thế năm nay Giáo xứ không gói bánh Chung, bánh Tết hay các sinh hoạt vì muốn duy trì sự an toàn cho người tham dự thánh lễ hơn những việc khác. Nhà thờ luôn bảo vệ hết sức theo quy luật của sở y tế và của toà giám mục, đồng thời cũng mời công ty Clean Star đến phun thuốc tẩy trùng, chống vi khuẩn Covid 19 trong khu vực thánh đường.

- Với hệ thống ghi danh Online: Kể từ đầu năm 2021, hệ thống ghi danh online đã được lắp đặt, Giáo xứ đã thiết lập hệ thống ghi danh online để tiện lợi cho người muốn tham dự thánh lễ cuối tuần và những ngày đại lễ; Vì vậy vừa ấn định được số người tham dự, giáo dân chọn được thánh lễ hợp với giờ giấc của mình và thông cảm chọn lễ cho phù hợp với giờ giấc của Giáo xứ.

- Với Đài Đức Mẹ La Vang: Đài Đức Mẹ La Vang, vào ngày 23/10/2020 sau khi giáo xứ chọn lựa Đài Đức Mẹ La Vang mà quý Cha tiên Nhiệm và mọi người mong muốn, một niềm vui lớn lao đó là sau 3 tháng, Ban Xây Dựng của Địa Phận đã chấp thuận đơn xin của Giáo xứ chúng ta. Sau đây Ban Xây Dựng Địa Phận cho chúng ta biết:

Giáo Phận Công Giáo Calgary, Ngày 10 tháng 2 năm 2021 Cha Gioan Baotixita Vượng Đức Nguyễn, O.P

Tôi, là Alejandro Henao, Cha Gioan Baotixita thân mến,

Dựa theo yêu cầu của Cha về dự án xây dựng tượng đài Đức Mẹ La Vang và chính sách những dự án xây dựng cần có vốn của giáo phận, tôi chấp thuận trên nguyên tắc dự án có thể tiến tới với Ngân sách cho dự án tối đa \$220,000. Nếu tôi có thể giúp gì thêm cho Cha, xin cho tôi biết.

Alesandro Henao Trưởng Ban Kinh Tế và Xây Dựng Giáo Phận Clagary (Cô Thư Ký dịch)

Kính thưa quý vị, nhân ngày cuối năm, một năm Canh Tý (2020) đầy những khó khăn thử thách đã qua, chúng con chỉ ghi nhận vài điều quan trọng đã đạt được để cùng nhau tạ ơn Chúa vì nhờ những lời cầu xin chân thành, từ Giáo xứ qua các thánh Lễ sáng, chiều mỗi ngày; Từ các chương trình tham gia cầu nguyện với

lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều; Việc đọc kinh trực tuyến mỗi tối nơi quý đoàn thể Lêgiô (7 giờ), Nhóm Cầu Nguyện (9 giờ), Huynh Đoàn Đa Minh (9 giờ), Thiếu Nhi Thánh Thể (10 giờ); Và với những giờ kinh tại gia đình, cầu nguyện chân thành và kiên nhẫn, chúng ta đã có những niềm vui như trên đang khi Đại Dịch vẫn xảy ra khắp nơi.

Như vậy, Ba Ngày Tết Linh Thiêng này được nhìn lại đó là chính những hồng ân Chúa ban, do đó ngày lễ Tất Niên, xin Bình An đầu năm, tri ân Tô Tiên, Ân Nhân và Ngày Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm, là những thời điểm chúng ta dành ra cảm tạ ơn Chúa về biết bao những ơn lành nhận được. Xứng với lời trong thánh vịnh 135.” Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhọc nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”

Trong năm mới này, kết thúc năm Canh Tý sang năm Tân Sửu, chúng ta tiếp tục cầu nguyện trong liên li bằng tất cả những hình thức mà chúng ta đang có, thánh lễ, lời kinh từ giáo xứ, hội đoàn, gia đình và cá nhân với tất cả tấm lòng thành chúng ta dâng Chúa để Chúa tiếp tục ban cho chúng ta một năm mới như chính Chúa đã nói trong sách Dân Số 6,22-27.

“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dù lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em!” Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Kính thưa quý Cha và toàn thể quý vị, trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu chúng con tiếp tục cầu xin qua lời bầu cử của Thánh Vinh Sơn Liêm bản mạng Giáo xứ, Đức Mẹ La Vang, người Mẹ đã hiện ra tại Việt Nam và luôn đồng hành với con cái Việt Nam của Mẹ từ khắp nơi; Xin Chúa luôn trả công bội hậu trên toàn thể quý vị, xuống nhiều ơn lành trong năm Mới; Kính chúc quý Cha bề trên, quý Cha, quý Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đoàn, Ca đoàn, Ban ngành và quý Gia đình có được một năm 2021 Tân Sửu: An vui, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe; Đối với những Thương Gia và các Cơ Sở làm ăn được nhiều khách hàng quý mến, luôn Khang An, Thịnh Vượng.

Tri ân và kính chúc

Cha JB Nguyễn Đức Vượng, Cha Giuse Phạm Công Liêm.

CHƯƠNG TRÌNH TẾT TÂN SỬU 2021

I. PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Kính thưa Quý Vị, với dân tộc Việt Nam, nhất là những Giáo xứ Việt Nam tại Hải Ngoại, việc mừng Tết Âm Lịch hàng năm là những ngày linh thiêng cho cá nhân gia đình và giáo xứ. Nay chúng con thông báo về những thánh lễ để quý Vị cùng nhau ghi danh trên mạng hay phôn đến ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Ánh (để sắp xếp cho quý vị tham dự các Thánh Lễ cuối và đầu năm Tân Sửu như sau:

1. THỨ NĂM NGÀY 11/02/2021 NHẢM NGÀY 30 TẾT

- Thánh lễ 11 :00 AM Tạ ơn cuối năm.
- Thánh Lễ 6:00 PM Tạ ơn cuối năm (CĐ VSL)
- Thánh Lễ 7:30 PM Giao Thừa. (CĐ Vinh Sơn Liêm)
- Thánh lễ 8:30 PM Giao Thừa.

2. THỨ SÁU NGÀY 12/02/21 NHẢM MỪNG MỘT TẾT TÂN SỬU - CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

- Thánh Lễ 9:00 AM. (CĐ Thiếu Nhi Thánh Thể)
- Thánh Lễ 11:00 AM (Huynh Đoàn Đaminh)
- Thánh Lễ 5:00 PM (CĐ Lavang)
- Thánh Lễ 6:30 PM (CĐ Niềm Tin)
- Thánh Lễ 7:30 PM.

3. THỨ BẢY NGÀY 13/02/21 NHẢM NGÀY MỪNG HAI TẾT TÂN SỬU - CẦU CHO TÔ TIÊN

- Thánh Lễ 9:30 AM (Huynh Đoàn Đaminh)
- Thánh Lễ 5:00 PM (CĐ Thiếu Nhi Giáo lý đức tin)
- Thánh Lễ 6:30 PM (CĐ Vinh Sơn Liêm)

4. CHÚA NHẬT 14/02/21 NHẢM NGÀY MỪNG BA TẾT TÂN SỬU - CẦU CHO CÔNG ĂN VIỆC LÀM

- Thánh Lễ 9:00 AM (CĐ Niềm Tin)
- Thánh Lễ 10:00 AM (Huynh Đoàn Đaminh)
- Thánh Lễ 11:00 AM (CĐ Trâm Hương)
- Thánh Lễ 6:00 PM (CĐ Lavang)

Nếu vì lý do thiếu chỗ trong các Thánh Lễ kể trên, Hội Đồng Mục Vụ sẽ sắp xếp với quý Cha tăng thêm Lễ để chúng ta cùng được tham dự trong những ngày Đầu Năm và luôn giữ đúng luật của Sở Y Tế và Địa Phận.

NHẬN LỘC LỜI CHÚA ĐẦU NĂM TÂN SỬU 2021.

Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, vào những ngày đầu Năm, Giáo xứ vẫn có truyền thống tốt đẹp nhận Lộc Lời Chúa như phương châm hướng dẫn một năm sống niềm tin nhờ Lời Chúa giúp đỡ cho mỗi Gia đình. Vậy kính mời quý vị sau các Thánh Lễ xin quý vị nhớ nhận về. Kính báo.

CHƯƠNG TRÌNH THỨ TƯ LỄ TRO 17//2/21

Kính thưa quý vị, vì Giáo xứ đang trong tình trạng giới hạn số người tham dự thánh lễ như những nơi khác. Nên chúng con sắp xếp chương trình các thánh lễ thứ Tư Lễ Tro năm nay vào ngày 17/2/2021 như sau.

1. Thánh lễ 9:00 am
2. Thánh lễ 11:00 am.
3. Thánh lễ 5:00 pm.
4. Thánh lễ 6:00 pm.
5. Thánh lễ 7:00 pm.

Xin quý vị ghi danh sớm trên mạng hoặc gọi phôn đến ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Ánh (587) 889-7907. Kính báo

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 2

QUÝ CHA SẼ DÂNG LỄ LÚC 6 GIỜ CHIỀU THEO NGÀY ĐÃ MẤT. NẾU GIA ĐÌNH NÀO MUỐN CHÚNG CON ĐẾN THĂM VÀ ĐỌC KINH TẠI NGHĨA TRANG, XIN CHO CHÚNG CON BIẾT.

1. Anh Đa Minh Nguyễn Thanh Tùng 52 tuổi. Mất ngày 15/02/2013. Dâng lễ chiều thứ Hai ngày 15/02/21.
2. Chị Maria Nguyễn Lisa 57 tuổi. Mất ngày 17/02/2012. Dâng lễ chiều thứ Tư ngày 17/02/21.
3. Anh Giuse Hoàng Trọng Khuê 63 tuổi. Mất ngày 17/02/2020. Dâng lễ chiều thứ Tư ngày 17/02/21
4. Anh Phêrô Nguyễn Quang Huy 36 tuổi. Mất ngày 21/02/2002. Dâng lễ chiều Chúa nhật 21/02/21.
5. Ông Giuse Nguyễn Khắc Lương 69 tuổi. Mất ngày 22/02/2011. Dâng lễ chiều thứ Hai ngày 22/02/21.
6. Bà Maria Nguyễn Thị Hạnh 90 tuổi. Mất ngày 22/02/2000. Dâng lễ chiều thứ Hai ngày 22/02/21.
7. Anh Giuse Trần Văn Đăng 45 tuổi. Mất ngày 25/02/2002. Dâng lễ chiều thứ Năm ngày 25/02/21.
8. Bà Cố Catarina Lại Thị Mầu 75 tuổi. Mất ngày 27/02/2014. Dâng lễ chiều thứ Bảy 27/02/21.
9. Bà Maria Nguyễn Thị Ánh 62 tuổi. Mất ngày 28/02/2011. Dâng lễ chiều Chúa nhật ngày 28/02/21.

GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỒI CÁC LINH HỒN

TIỀN THU CHÚA NHẬT IV QN (7/1/2021)

| | | |
|----|---------------------------------|-------------|
| 1. | Thánh lễ 5 giờ chiều thứ Bảy | \$ 510.00 |
| 2. | Thánh lễ 6 giờ 30 chiều thứ bảy | \$ 265.00 |
| 3. | Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật | \$ 265.00 |
| 4. | Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật | \$ 565.00 |
| 5. | Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật | \$ 315.00 |
| 6. | Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật | \$ 2,510.00 |

CỘNG 6 LỄ **\$ 4,700.00**

Quỹ Xây Dựng \$ 3,585.0
Đài Đức Mẹ La Vang \$ 4,500.00

TỔNG CỘNG CUỐI TUẦN THU **\$12,785.00**

CẬP NHẬT ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG.

Kính thưa quý vị, vào ngày giáo xứ đã gửi thư lên Tòa Giám Mục đề xin phép xây dựng Đài Đức Mẹ La Vang với số tiền dự tính là \$215.000.00. Kể từ hôm nay 10/2/2021 Giáo Phận đã chấp thuận cho chúng ta xây dựng nên xin quý vị tùy lòng hảo tâm giúp góp bằng trực tiếp, gửi check và có thể dùng E-Transfer St.vsl@telus.net. Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang

sớm cho chúng ta được bắt đầu công trình đã được quý cha Tiền Nhiệm và mọi người mong đợi.

1. GD Cụ Ông Phạm Văn Mai 1 Thiên Thần \$4,000 (07/2/21).
2. Chị Nguyễn Yên #557 \$200.00 (07/2/21)
3. A. C Huỳnh Tuấn & Phương #82 \$300.00 (07/2/21).

TIỀN THU CHÚA NHẬT 7/1, SỐ TIỀN TRÊN \$50

| | | |
|-----|-------------------------------|------------|
| 298 | Cụ Ông Phạm Văn Mai | \$4,000.00 |
| 644 | Chị Huỳnh Lan Chi | \$1,000.00 |
| 667 | A. C Nguyễn Tân & Anh | \$500.00 |
| | BS. Trương Lâm Liễu Kim | \$500.00 |
| 82 | A. C Huỳnh Tuấn & Phương | \$320.00 |
| 234 | | \$300.00 |
| 399 | Ô. B Vũ Huỳnh & Yên | \$300.00 |
| 994 | Ô. B Gian Sơn & Đào | \$300.00 |
| 281 | A. C Phạm Hải & Hoàng | \$290.00 |
| 164 | Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa & Phương | \$220.00 |
| 7 | Ô. B Bùi Huệ & Ngọc | \$200.00 |
| 258 | A. C Nguyễn Tùng & Hằng | \$200.00 |
| 557 | Chị Nguyễn Thị Hoàng Yên | \$200.00 |
| | Cha Vượng & Cha Liêm | \$200.00 |
| 8 | Ô. B Cố Bùi Hùng & Hương | \$140.00 |
| 40 | A.C Đào Quang & Phương | \$120.00 |
| 288 | A. C Phạm Hưng & Phương | \$120.00 |
| 318 | A. C Phan Thạch & Trâm | \$120.00 |
| 461 | A. C Nghi Michael | \$120.00 |
| 27 | Ô. B Đỗ Sơn & Mai | \$100.00 |
| 182 | Ô. B Nguyễn Lâm & Nhài | \$100.00 |
| 216 | Ông Cố Nguyễn Quang Thanh | \$100.00 |
| 251 | Ô. B Cố Nguyễn Tri & Hồng | \$100.00 |
| 280 | Ô. B Phạm Giao & Ngọc | \$100.00 |
| 284 | A. C Phạm Hạnh & Ánh | \$100.00 |
| 295 | Cụ Bà Nguyễn Thị Mận | \$100.00 |
| 341 | Ô. B Trần Dương & Huệ | \$100.00 |
| 356 | Chị Trần Lan | \$100.00 |
| 623 | A. C Phạm Huy & Hiền | \$100.00 |
| 641 | A. C Vũ Cường & Hiền | \$100.00 |
| 73 | Ô. B Hồ Sự & Lan | \$75.00 |
| 160 | Ô. B Nguyễn Hiệp & Tuyết | \$70.00 |
| 194 | Anh Nguyễn Đức Minh | \$70.00 |
| 204 | A. C Nguyễn Nhật & Loan | \$70.00 |
| 347 | A. C Trần Hoàng & Phương | \$70.00 |
| 47 | Ô. B Đinh Thanh & Quỳ | \$60.00 |
| 17 | Ô. B Cố Bùi Vượng & Đào | \$50.00 |
| 44 | A. C Đinh Hàn & Tuyết | \$50.00 |
| 52 | Ô. B Đỗ Dũng & Liên | \$50.00 |
| 159 | Anh Nguyễn Thanh Hiền | \$50.00 |
| 261 | A. C Nguyễn Hương & Tùng | \$50.00 |
| 343 | A. C Trần Hà & Thảo | \$50.00 |
| 367 | A. C Trần Hoàn & Mừng | \$50.00 |
| 420 | A.C Vũ Trung & Trần | \$50.00 |
| 450 | A. C Lưu Khải & Uyên | \$50.00 |
| 663 | Ô. B Đặng Quang & Thủy | \$50.00 |

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN
NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP,
TÂM LÒNG BÁC ÁI VÀ THƯƠNG XÓT BAO LA
QUÝ VỊ ĐANG DÀNH CHO GIÁO XỨ LÚC CON ĐẠI DỊCH.